

Kính gửi:

- Các cơ quan ban ngành, các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp;
- Các thể hệ lãnh đạo, quản lý, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, cựu học sinh trường THPT Bán Công Tiên Phong, nay là trường THPT Tiên Phong (Công lập);
- Các bậc phụ huynh học sinh trường THPT Tiên Phong.

Kính thưa quý vị!

Trường THPT Tiên Phong được thành lập tháng 8 năm 2004 tại thôn Trung Hậu Đoài- xã Tiên Phong –Huyện Mê linh- Hà Nội. Từ khi thành lập tới nay, Trường THPT Tiên Phong không ngừng trưởng thành để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp trồng người cao cả mà Đảng và dân dân giao phó. Nhiều năm trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc, có nhiều giáo viên đạt giải cấp thành phố; nhiều học sinh đạt giải cao cấp CùM, cấp huyện và cấp Thành phố. Đó là niềm tự hào và là phần thưởng vô giá mà các thể hệ học sinh đã trao tặng cho nhà trường như một lời tri ân sâu sắc nhất.

Nhìn lại những thành quả lớn lao nói trên, Nhà trường luôn ghi nhận sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và sự đóng góp vô cùng quan trọng về nhiều mặt của các thể hệ thầy cô giáo, cán bộ, học sinh, các bậc phụ huynh.

Kính thưa quý vị!

Để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường trong 20 năm qua, Nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường và phần đầu đón Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo cơ hội để các thể hệ thầy cô giáo, cán bộ và học sinh gặp gỡ thân mật, cùng hồi tưởng về kỷ niệm xưa và chúc mừng những thành tựu giáo dục của nhà trường trong suốt chặng đường đã qua, đồng thời định hướng, giúp đỡ Nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển trong những chặng đường tiếp theo ...

Đây là nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường các thời kỳ. Tuy nhiên, nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi có sự chia sẻ, động viên cùng với sự hỗ trợ về mọi mặt của các cá nhân, tổ chức hữu quan, các thể hệ cán bộ và đặc biệt các cựu học sinh (tinh thần, tư liệu, hình ảnh, hiện vật, tài chính,...) để công tác chuẩn bị, tổ chức **Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (2004–2024)** thành công tốt đẹp.

Qua thư ngỏ này, Nhà trường kêu gọi và tin tưởng sẽ nhận được sự đóng góp tận tình và hỗ trợ quý báu từ quý vị để nhà trường tổ chức thành công sự kiện này.

Nhà trường rất trân trọng và cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ, tài trợ về vật chất và tinh thần của quý vị. Thay mặt Hội đồng giáo dục Nhà trường kính chúc quý vị sức khỏe, thành đạt trong công việc cũng như trong cuộc sống và xin hẹn gặp lại trong ngày lễ hội.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Mọi chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Trường THPT Tiên Phong –Thôn Trung Hậu Đoài- Xã Tiên Phong- Huyện Mê Linh –Hà Nội.

Trường ban tổ chức : Hiệu trưởng-ĐT 0969.725.888; Mail: namngedu@gmail.com;

Phó ban tổ chức : Phó Hiệu trưởng Tạ Đăng Khoa-ĐT: 0974614151;

Phó Hiệu trưởng Chu Thị Thanh Thủy-ĐT: 0387919998;

CT. Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc-ĐT :0383762892; BT. ĐTN Vũ Thị Thu Hương – 0982614586.
Email: c3tienphong@hanoiedu.vn . Website: thpttienphong.edu.vn

Số tài khoản: 127000131962. Ngân hàng : Vietinbank - CN Quang Minh

T/M BAN TỔ CHỨC

Hiệu trưởng



Nguyễn Quốc Nam